

Khơi dậy sức sáng tạo khoa học kỹ thuật từ các hội thi

Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh và cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức hai năm một lần nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho các tầng lớp nhân dân, thu hút các giải pháp, sáng kiến hay, độc đáo ở nhiều lĩnh vực, từ đó ứng dụng vào thực tế đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu hơn về những hoạt động đã triển khai và nét mới của hội thi, cuộc thi lần này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Phóng viên: Thưa ông, đến nay Ban tổ chức hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX và Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V năm 2020 - 2021 đã tiếp nhận được bao nhiêu đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm tham gia dự thi? Ông có những đánh giá như thế nào về số lượng, chất lượng giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi lần này?

Ông Nguyễn Ngọc Dư: Kết thúc thời gian nhận hồ sơ dự thi (31/5/2021), Ban tổ chức hội thi đã nhận được 285 hồ sơ giải pháp, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 198 sản phẩm tham gia dự thi. So với các kỳ trước, năm nay số lượng giải pháp, mô hình tham gia dự thi nhiều hơn. Các lĩnh vực đều có nhiều giải pháp tham gia dự thi. Đơn vị dự thi được mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh, có nhiều đơn vị, tác giả gửi tham gia nhiều giải pháp. Cụ thể, về hội thi, có thể kể một số đơn vị tiêu biểu có số lượng đề tài, giải pháp tham gia đông như: ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải (76 giải pháp); Bệnh viện Đa khoa tỉnh (20 giải pháp), ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ (19 giải pháp), Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình (18 giải pháp). Về cuộc thi, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình (40 sản phẩm), ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy (29 sản phẩm), ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương (29 sản phẩm)... Một số trường có

nhiều sản phẩm dự thi là: THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy) 17 sản phẩm; THPT Đông Thụy Anh 5 sản phẩm; Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) 4 sản phẩm; Tiểu học Kỳ Bà (thành phố Thái Bình) 4 sản phẩm; THCS An Khê (Quỳnh Phụ) 3 sản phẩm...

Đa số các giải pháp bảo đảm chất lượng và đủ tiêu chí vào vòng chấm chung khảo, nhiều giải pháp chất lượng tốt, mô hình đẹp, sáng tạo. Hội đồng sơ khảo đã chấm, phân loại, lựa chọn 200 giải pháp hội thi và 170 sản phẩm cuộc thi đủ điều kiện vào vòng chấm chung khảo.

Phóng viên: Cùng với việc tiếp nhận các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm, đến thời điểm này, Ban tổ chức hội thi, cuộc thi đã triển khai được những hoạt động gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Dư: Để nâng cao số lượng, chất lượng các công trình, mô hình, sản phẩm dự thi, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận các đề tài, giải pháp, Thường trực Ban tổ chức hội thi, cuộc thi đã triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức tư vấn, hướng dẫn



Các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V năm 2020 - 2021.

các tác giả hoàn thiện hồ sơ tham gia dự thi trên cơ sở danh sách đăng ký dự thi của các đơn vị; phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố thành lập tổ tư vấn, tổ thu nhận hồ sơ, qua đó trực tiếp giải đáp vướng mắc cho tác giả tham gia dự thi, tạo nên điểm sáng

cho công tác tuyên truyền về hội thi, cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa trong việc tháo gỡ khó khăn, trở ngại bước đầu trong khâu tiếp cận hội thi, cuộc thi của các cá nhân, đơn vị có nhu cầu, nguyện vọng tham gia dự thi; đồng thời góp phần

nâng cao số lượng, chất lượng các công trình, đề tài, biến những ý tưởng, giải pháp thành các sản phẩm dự thi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hội thi, cuộc thi trên tất cả những lĩnh vực mà thể lệ quy định. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị đồng tổ chức cử cán bộ

theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn tác giả tham gia dự thi, tổ chức các buổi tuyên truyền thể lệ, hướng dẫn cách viết mô hình, giải pháp tham dự tại các điểm trường THPT, THCS trên địa bàn; vận động chính những tác giả có giải pháp dự thi trở thành những tuyên truyền viên về hội thi, cuộc thi tại nơi mình học tập và sinh sống, tạo ra phong trào thi đua sáng tạo sâu rộng trên địa bàn tỉnh; đăng tải thông tin, thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên bản tin phổ biến kiến thức và website chính thức của Liên hiệp Hội, trang vustathai Binh.org.vn.

Phóng viên: So với những lần tổ chức trước, hội thi, cuộc thi lần này có những điểm mới gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Dư: Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V, năm 2020 - 2021 có một số điểm mới trong công tác tuyên truyền, chấm điểm. Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, thay vì bị động chờ đợi các đơn vị nộp giải pháp dự thi,

cơ quan thường trực hội thi, cuộc thi đã chủ động liên hệ, tháo gỡ thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ các tác giả hoàn thiện hồ sơ, giải pháp tham gia dự thi; đồng thời thường xuyên chủ động liên hệ, cập nhật theo ngày về số lượng sản phẩm nộp dự thi đối với từng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố để ghi nhận số lượng hồ sơ dự thi, từ đó có sự đôn đốc kịp thời đối với các đơn vị dự thi. Điểm mới trong chấm điểm, đối với đơn vị có giải pháp tham gia dự thi Ban tổ chức vẫn đề xuất mời giám khảo thuộc đơn vị đó tham gia hội đồng giám khảo nhưng không chấm giải pháp dự thi của tác giả thuộc đơn vị mình công tác. Nếu 2 giải pháp có tổng điểm chấm bằng nhau sẽ ưu tiên xét trao giải cho giải pháp có điểm sáng tạo cao hơn. Để đánh giá đầy đủ về giải pháp dự thi so với các năm, năm nay thiếu chấm điểm sẽ bổ sung thêm phần nhận xét của giám khảo. Khi đưa vào chấm điểm, nếu điểm chấm của 1 giải pháp dự thi giữa 2 giám khảo chênh nhau từ 10 điểm trở lên thì 2 giám khảo cần thống nhất lại về điểm chấm. Trong trường

hợp giữa 2 giám khảo không thống nhất được sẽ báo cáo lên Chủ tịch hội đồng giám khảo để tìm phương án giải quyết hợp lý.

Cơ cấu giải giữa các lĩnh vực dự thi không nhất thiết đúng theo thể lệ mà sẽ có sự thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn điểm chấm của các công trình, sản phẩm dự thi trên cơ sở ý kiến thống nhất của hội đồng giám khảo và ban tổ chức hội thi, cuộc thi.

Phóng viên: Thời gian tới, Ban tổ chức hội thi, cuộc thi sẽ tập trung triển khai những hoạt động gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Dư: Thời gian tới sẽ thành lập hội đồng giám khảo, mời những người có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tham gia chấm, đánh giá các công trình, sản phẩm tham gia dự thi. Làm tốt công tác xét, trao giải, khen thưởng đối với các sản phẩm đoạt giải và các đơn vị, cá nhân có thành tích trong tuyên truyền hội thi, cuộc thi. Huy động sự phối hợp của các cơ quan đồng tổ chức để tổ chức lễ tổng kết, trao giải. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng và nêu gương đối với các giải pháp, tác giả có đề tài hiệu quả. Lựa chọn, hướng dẫn các hồ sơ dự kiến đạt giải cao để tham gia hội thi, cuộc thi cấp trung ương.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

HOANG LANGH
(thực hiện)

PHƯỜNG BỐ XUYỀN Học và làm theo Bác



Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Bồ Xuyên.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) đã đẩy mạnh việc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể, nhiều việc làm có ý nghĩa xã hội sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn.

Mặc dù đã bước sang tuổi 70 song bà Phạm Thị Nhật, Bí thư Chi bộ tổ 4 vẫn luôn nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, hoạt động của địa phương. Bà chia sẻ: Nơi gương Bác còn sức khỏe còn cống hiến cho quê hương, sau khi được nhà nước cho nghỉ hưu thì vẫn tiếp tục tham gia công tác và làm Bí thư Chi bộ đến nay đã được 10 năm. Tôi luôn quan trọng đảng viên trong Chi bộ và hội viên các đoàn thể nắm chắc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi thành viên trong cộng đồng hiểu được ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác. Hàng năm, Chi ủy triển khai lấy ý kiến của đảng viên về xây dựng mô hình học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm

vụ của Chi bộ, của tổ dân phố như: giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh... Cuối năm Chi bộ tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố những năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi bộ thôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Sách đồng chí Bùi Quang Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Xuyên: Một trong những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường thời gian qua đó là sự gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. Mặc dù tuổi đã cao, đã được nghỉ hưu song các đồng chí vẫn tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, là đầu tàu gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương.

Hiện nay, phường Bồ Xuyên có 18 đảng viên hưu trí là trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, gần 100 đồng chí tham gia

ban chấp hành các đoàn thể; 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và trên 90% chi ủy viên là cán bộ hưu trí. Bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm, các đồng chí đã cùng với đội ngũ cán bộ của phường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền luôn đoàn kết, thống nhất; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn gắn bó, trọng dân, thường xuyên sâu sát cơ sở; kịp thời chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền luôn chú trọng thực hành dân chủ rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường Bồ Xuyên bình quân đạt gần 12%/năm, là một trong số ít địa phương trên địa bàn tỉnh tự cân đối được ngân sách hàng năm. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,82%. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 96% trở lên. Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

ĐÀO QUYÊN

Những điểm mới về đăng ký thường trú, tạm trú theo Luật Cư trú năm 2020

Ngày 1/7, Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là một bộ luật quan trọng được nhân dân đặc biệt quan tâm với rất nhiều điểm mới liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú.

Thay thế quản lý từ sổ giấy sang quản lý bằng công nghệ thông tin

Luật Cư trú năm 2020 quy định thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Cụ thể, quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin về nơi thường trú của mỗi công dân là thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thể căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú

Luật Cư trú năm 2020 đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, tức là không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương; việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là như nhau, không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, luật quy định điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. Cụ thể, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m²/sân/người. Đồng thời, người này còn phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ. Kéo theo đó, trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú.



Từ ngày 1/7 không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

pháp đó. Khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý trong các trường hợp vợ/chồng về ở với chồng/vợ; con/cha, mẹ về ở với cha/mẹ; con; người cao tuổi về ở với anh/chị/em/cháu ruột; người khuyết tật/người không có khả năng lao động/người bị tâm thần hoặc bệnh khác... về ở với ông nội/bà nội/ông ngoại/bà ngoại/anh ruột...; người chưa thành niên được cha/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha/mẹ về ở với ruột thịt (cụ nội, cụ ngoại, ông nội, ông ngoại...); người chưa thành niên về ở với người giám hộ thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình.

Luật bổ sung quy định điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. Cụ thể, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m²/sân/người. Đồng thời, người này còn phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ. Kéo theo đó, trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú.

Bỏ quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu

Luật Cư trú năm 2020 đã bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; cấp giấy chuyển hộ khẩu; đồng thời, quy định thủ tục đăng ký thường trú như sau: 1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú; 2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ. Bên cạnh đó, do sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin nên thời gian giải quyết đăng ký thường trú cho công dân cũng đơn giản, rút ngắn cả về thủ tục và thời gian tối đa là 7 ngày.

Sinh sống tại nơi ở hợp pháp từ 30 ngày phải đăng ký tạm trú

Luật Cư trú năm 2020 quy định rõ công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Thời hạn tạm trú tối đa là 2 năm và có thể tiếp tục gia hạn thông tin.

Cập nhật thông tin nơi đăng ký tạm trú vào Cơ sở

dữ liệu quốc gia về dân cư

Luật Cư trú năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng thay thế quy định về đăng ký, quản lý tạm trú bằng hình thức sổ tạm trú bằng việc cập nhật thông tin về nơi đăng ký tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trách nhiệm thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú trên các cơ sở dữ liệu này của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú.

Kể từ ngày 1/7, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

(theo cand.com.vn)